



ประกาศจังหวัดยะลา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน  
ลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ จังหวัดยะลา โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะลา ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์  
ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ตามงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ  
๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ รวม ๑ คัน เป็นเงิน ๘๕๔,๐๐๐.- บาท (เงินแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
โดยวิธีคัดเลือก นั้น

จังหวัดยะลา โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะลา จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์  
ยานพาหนะและขนส่ง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
โดยวิธีคัดเลือก ในการเสนอราคาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งดังกล่าว คือ


(รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐  
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น) จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด  
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางฉัตรีย์ สมสมาน)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา  
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการจังหวัดยะลา

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

<p>ที่ ๕๑ ๐๐๓๓๓/๖๗๒๓ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕</p>	<p>ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะลา ที่อยู่ ๑๓๘ หมู่๖ตำบล ยะลา อำเภอ ยะลา จังหวัด ยะลา ๙๕๑๒๐</p>
<p>เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน บริษัท อีซูฮาดใหญ่ จำกัด</p> <p>ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก นั้น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้ว มีมติให้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด</li> <li><input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด</li> <li><input type="radio"/> เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด</li> <li><input type="radio"/> ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> มีความสมบัติไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ</li> </ul> </li> </ul> <p><input type="checkbox"/> ยกเลิกรายการพิจารณา</p>	
<p><b>การอุทธรณ์</b></p>	
<p>หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อร ๒) ต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะลา ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ <a href="http://www.gprocurement.go.th">www.gprocurement.go.th</a> วันที่</p>	
<p>โทรศัพท์ ๐-๗๓๒๕-๑๑๖๖ โทรสาร ๐-๗๓๒๕-๑๑๖๖๑๐๒</p>	<p>ขอแสดงความนับถือ</p> <p></p> <p>(นางทัศนีย์ สมสมาน)</p> <p>นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา รักษาการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการจังหวัดยะลา</p>